

		Subject Heading :
Source :	มติชน	
Date : 8 ก.ค. 2561	Page : 10	No: 61219010

ศาลแจกโยกค่าครองชีพเป็นเงินเดือน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม นายสุรียัฒน์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวชี้แจงถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ที่สำคัญให้กับ สนช. จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย 1.ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 2.ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3.ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ 4.ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ 5.ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 5 ฉบับดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการศาลและองค์การอิสระ

นายสุรียัฒน์กล่าวว่า ช่วงเดือนธันวาคม ปี 2557 มีการปรับเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทั่วประเทศ 10 เปอร์เซ็นต์ แต่ในส่วนของศาลยุติธรรมไม่ได้มีการปรับขึ้นเงินเดือนในครั้งนั้นแต่อย่างใด แต่ได้เป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวจำนวน 10 เปอร์เซ็นต์แทน การที่ ครม.เสนอให้มีการปรับขึ้นเงินเดือนในครั้งนี้โดยแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งผ่านการพิจารณาพิจารณาไปแล้ว เป็นเพียงการนำ 10 เปอร์เซ็นต์ที่มีการจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวซึ่งได้รับอยู่แล้วมาเปลี่ยนเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมแทน และแม้จะมีผลย้อนหลังไปถึงธันวาคมปี 2557 ก็เพียงแค่นี้ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาเดียวกับข้าราชการอื่นในภาพรวมจึงไม่เป็นการระบประมาณของประเทศ

Source :

มติชน (ตจว.)

Date :

8 ก.ค. 2561

Page :

10

No:

61218665

‘วิษณุ’มั่นใจแจงเหตุผลสนช.ได้ หลังกรม.เสนอขึ้นเงินเดือนศาล

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการตุลาการ ศาล ยัยการและองค์กรอิสระ ถือเป็นการขึ้นเงินเดือนย้อนหลังในระยะเวลานานเกินไปหรือไม่ ว่า หากเข้าสู่สภาก็คงอธิบายให้สภาฟังได้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีการจ่ายเงินเดือนย้อนหลังไปถึงปี 2548 ในช่วงเวลานั้นมีการปรับเงินเดือนให้กับข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และพลเรือน ศาล ยัยการไปแล้ว แต่ กสม.คือข้าราชการที่ตกสำรวจ เพราะตัวเลขยังไม่นิ่ง จึงตกลงกันว่าจะทำกันต่อไปจนกว่าตัวเลขจะนิ่ง นิ่งเมื่อไหร่ก็จะย้อนหลังให้ จึงต้องย้อนให้เป็นพิเศษกว่าคนอื่นอย่างไรก็ตาม เราได้จัดเงินให้เขาแล้ว เพียงแต่ยังไม่สามารถจ่ายเงินนั้นได้ เพราะติดขัดเล็กน้อยที่เรื่องกฎหมายและเทคนิค ครั้งนี้จึงจำเป็นต้องทำให้เขาและทำอย่างตรงไปตรงมา เป็นธรรมดาตามที่ทุกคนได้ประโยชน์

“มั่นใจว่าขึ้นแจงได้ ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรือประหลาด เป็นเรื่องธรรมดา ไม่อย่างนั้นถ้าจะ

ย้อนกันส่งเดช ทำไมไม่ย้อนไปให้ไกลหรือสั้นกว่านั้น เรามีการถามกันใน ครม.แล้วว่า ทำไมจะต้องย้อนไปถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 คำตอบคือก็ไปย้อนดูเงินเดือนในตอนนั้นสิ รัฐมนตรีเขาได้ไปหมดแล้ว แต่พวกนี้เขายังไม่ได้ เพราะยังเถียงกันเรื่องตัวเลข ซึ่งมันก็เพิ่งจบลงได้” นายวิษณุกล่าว

ด้านนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์ในนามสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย คัดค้านขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ ระบุว่า องค์กรศาล ตุลาการ ยัยการ และองค์กรอิสระมีเงินเดือนและค่าตอบแทนมากกว่าวันละ 5,000 บาทต่อวันอยู่แล้ว สูงกว่าข้าราชการสายอื่นๆ ขณะที่ประชาชนมีรายได้ขั้นต่ำแค่วันละ 300 กว่าบาทเท่านั้น ปุ่ดชนต่างก็รับรู้รัฐบารมีปัญหาคอร์รัปชั่นมากมาย แต่องค์กรอิสระกลับเงี้ยบกริบ มาวันนี้รัฐบาลและสนช.ยังคิดจะออกกฎหมายขึ้นเงินเดือนให้มีผลย้อนหลังไปถึงปี 2557 อาจเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนกันระหว่างรัฐบาล สนช.และองค์กรอิสระ อาจเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ว่าด้วยการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น สมาคมจะตรวจสอบต่อไป